



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา และกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาต้องปฏิบัติตาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงได้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงจากใบสมัครของผู้สมัคร และเอกสารหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครได้ยื่นไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดในภายหลัง ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น และจะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จะไม่คืนค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หรือหากได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จะให้ออกจากราชการโดยพลัน

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ถ้าจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร และมีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร โปรดทำหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร โดยยื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จะแจ้งรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรไม่ประสงค์จะให้แก้ไขแต่อย่างใด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

